

Số: **1617** /STC-QLNS
V/v kinh phí tham dự Hội nghị
tổ chức tại Hà Nội

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận công văn số 19/ĐN-VPH ngày 07/7/2020 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp về việc kinh phí tham dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Hội thảo tại Hà Nội; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại công văn số 1530/VPUBND-KT ngày 13/7/2020 về việc kinh phí dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Hội thảo tại Hà Nội; Công văn số 179/UBND-TCD-NC ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp là hội không có tính chất đặc thù. Theo công văn số 318/UBND-TCD-NC ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội, trong đó tại mục 5 kinh phí hoạt động của các hội không có tính chất đặc thù:

“ Hội không có tính chất đặc thù được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Từ năm 2020 trở đi, kinh phí hoạt động của các hội không có tính chất đặc thù thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội, quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội”.

Theo công văn số 71/CV-HBVNTDVN ngày 22/6/2020 của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc mời họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Hội thảo, tại mục 4 về ăn, nghỉ, đi lại, đối với đại biểu ngoài khu vực Hà Nội, Ban tổ chức sẽ lo phòng ăn, nghỉ và hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Do đó, nếu kinh phí tham dự Đại hội tại Hà Nội phát sinh cao hơn so với Ban tổ chức hỗ trợ, Sở Tài chính đề nghị Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp sử dụng từ nguồn hội phí và nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán cho phần chênh lệch đó.

Sở Tài chính thông báo để Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Công Thương Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLNS (PL).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Thị Ngọc Sương